



Kiến Xương

Tiếp tục bứt phá trong nửa cuối nhiệm kỳ

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kiến Xương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, qua đó tạo động lực tiếp tục bứt phá vươn lên, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

Quyết liệt từ cơ sở

Là địa phương nằm giữa thành phố Thái Bình và trung tâm huyện Kiến Xương, xã Vũ Quý đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành đô thị trong tương

lai. Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực để Vũ Quý bứt phá phát triển lên tầm cao mới.

Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù chỉ có 126ha nhưng xã đã tích tụ được gần 80ha ruộng, có nhiều gia đình tích tụ diện tích lớn gần với bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Vũ Quý tận dụng có cụm công nghiệp 70ha để thu hút các nhà đầu tư về địa bàn. Toàn xã hiện có

hơn 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hơn 600 hộ kinh doanh tạo việc làm cho gần 4.000 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp còn 5,1%, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ lên 94,9%. Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, Vũ Quý đẩy mạnh phát triển toàn diện cả về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng giao thông, quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như bảo đảm tiêu chí phát triển đô thị. Xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 13 - 15%/năm.

Còn tại Vũ An, để đạt được mục tiêu về dịch nông thôn mới nâng cao năm 2023, Đảng ủy, UBND xã đã huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân để hoàn thành các tiêu chí. Ông Phạm Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra, xã đã xác định lộ trình thực hiện cụ thể, tập trung đầu tư xây dựng, nâng cao các tiêu chí, nhất là về xây dựng cơ sở vật chất để tạo diện mạo mới cho địa phương. Chú trọng phát triển nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất cây màu tập trung, liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP đặc biệt. Ví dụ, nhiều năm qua Vũ An duy trì trồng 143ha cây màu vụ đông, trong đó có 4/5 thôn chuyển đổi 100% diện tích đất 2 lúa 1 màu sang trồng màu 100%, quay vòng 4 vụ/năm đem lại giá trị sản xuất cao. Ngoài ra, xã tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Những nỗ lực đó góp phần đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm của Vũ An đạt 7,5%, thu nhập bình quân đầu

người đạt 64 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,96%, hộ giàu, hộ khá chiếm trên 50%.

Đấu ấn nổi bật

Từ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay Kiến Xương đã tạo dấu ấn nổi bật về nông nghiệp, công nghiệp, giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nông nghiệp phát triển theo đúng định hướng và tương đối toàn diện, tăng cả về quy mô, năng suất, sản lượng và giá trị, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 2 năm 2021 - 2022 đạt 2,52%; giá trị sản xuất tăng từ 2.906,4 tỷ đồng năm 2020 lên 3.062,9 tỷ đồng năm 2022. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt tăng dần qua các năm: Năm 2021 đạt 131,26 triệu đồng/ha, năm 2022 đạt 131,83 triệu đồng/ha. Đến nay toàn huyện có gần 1.300ha tích tụ, chiếm trên 10% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tăng 507,46ha so với năm 2020, trong đó có nhiều hộ sản xuất với diện tích lớn từ 10 - 40ha. Liên kết quy vùng sản xuất hàng hóa tiếp tục được duy trì và phát triển, có giới hóa trong sản xuất được áp dụng ngày càng đồng bộ ở hầu hết các khâu trong sản xuất.

Trong công nghiệp, đến nay Kiến Xương đã có 8 cụm công nghiệp, tăng 2 cụm công nghiệp so với đầu nhiệm kỳ với 18 nhà đầu tư thứ cấp đã thuê đất để sản xuất, kinh doanh, trong đó 16 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. Để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, Ban Thường ủy Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển, đồng thời tích

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 HUYỆN KIẾN XƯƠNG PHẤN ĐẤU:

- * Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,02%/năm trở lên;
- * Giải quyết việc làm mới bình quân 5.400 lao động/năm;
- ĐẾN NĂM 2025:
- * Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 15,8%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 84,2%;
- * Kim ngạch xuất khẩu đạt 118,42 triệu USD trở lên;
- * Thu nhập bình quân đạt 77,38 triệu đồng/người/năm;
- * Phấn đấu giảm 1/3 số hộ nghèo trở lên so với năm 2021;
- * Phấn đấu trên 25% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;
- * Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 98%.

chức kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, ngoài thực hiện chủ trương "trải thảm đỏ", đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư GPMB và thực hiện các thủ tục đầu tư nhanh, đúng quy định, huyện chỉ đạo sát sao công tác GPMB từng dự án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về tiến độ GPMB. Chính vì thế, từ chỗ là vùng trũng về thu hút đầu tư của tỉnh, đến nay Kiến Xương đã thu hút được gần 300 doanh nghiệp đầu tư về địa bàn, xếp thứ 2/8 huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2022. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Kiến Xương đã giải phóng mặt bằng 127,13ha để ban giao cho nhà đầu tư. Riêng về dự án giao thông, huyện tập trung cải tạo, nâng cấp 15 dự án với tổng chiều dài 49,235km.

Đặc biệt, huyện phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hoàn thành cải tạo nút giao thông cầu Cam, tạo động lực trong thu hút đầu tư cũng như diện mạo mới về hệ thống giao thông trên địa bàn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 13/15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay huyện đã hoàn thành 2 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu đạt trên 90%; 4 chỉ tiêu đạt trên 70%, 2 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm 2021 - 2022 đạt 9,15%, đạt 91,31% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đó là minh chứng cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, tạo tiền đề để Kiến Xương tiếp tục vươn tới những tầm cao trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THU THỦY

Tác phẩm tham dự giải Báo liếm vàng lần thứ VIII - năm 2023.



Sản xuất tại Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ, cụm công nghiệp Vũ Quý (Kiến Xương).

Bệnh không lây nhiễm - kẻ giết người thầm lặng

Không tạo ra làn sóng lây nhiễm song với số ca mắc, ca tử vong cao mỗi năm, bệnh không lây nhiễm được ví như kẻ giết người thầm lặng, làm tăng gánh nặng bệnh tật cho nhiều gia đình và hệ thống y tế. Tại Thái Bình, việc quản lý, theo dõi một số bệnh không lây nhiễm vẫn đang được các đơn vị y tế triển khai thực hiện.

Ngày khi có thông tin bác sĩ, nhân viên y tế thực hiện khám, tư vấn sức khỏe bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ), tăng huyết áp (THA) cho người từ 40 tuổi trở lên tại trạm y tế xã, bà Đỗ Thị Tươi, xã Thụy Phong (Thái Thụy) cùng chồng đã đến khám. Tại đây, các bác sĩ, nhân viên y tế đã kiểm tra huyết áp, xét nghiệm đường huyết và tư vấn các biện pháp phòng bệnh. Bà Tươi chia sẻ: Khi đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, các chỉ số của tôi đều cao nên tôi khá lo lắng. Sau khi khám, các bác sĩ hướng dẫn tôi thường xuyên tập luyện thể dục, có chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn đồ

ăn có đường và ăn ít muối; đồng thời, tư vấn đến các bệnh viện tuyến trên để làm xét nghiệm lại.

Ngoài bà Tươi, rất nhiều người tại xã Thụy Phong đã được khám sàng lọc, tư vấn phòng bệnh THA, ĐTĐ. Bác sĩ Trần Khánh Toàn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy Phong chia sẻ: Khi triển khai khám sàng lọc THA, ĐTĐ cho người từ 40 tuổi trở lên, người dân trong xã rất phấn khởi vì được khám ngay tại trạm không phải đi xa. Toàn xã có gần 3.000 người từ 40 tuổi trở lên, trong đó đã sàng lọc, phát hiện nghi ngờ hơn 540 trường hợp THA; người có nguy cơ mắc ĐTĐ là hơn 1.000 người. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều được tư vấn lên các cơ sở y tế tuyến trên để kiểm tra, xét nghiệm và chẩn đoán.

Thụy Phong là 1 trong 143 xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Đông Hưng, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Tiền Hải được triển khai dự án sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị THA, ĐTĐ tại trạm y tế xã do Quý Thiện Tâm, Tập

đoàn Vingroup tài trợ. Nhờ dự án, nhiều trường hợp mắc mới đã được phát hiện để có tư vấn, hướng dẫn điều trị kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Thị Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Ninh (Tiền Hải) chia sẻ: Được dự án hỗ trợ, chúng tôi đã rà soát, lập danh sách; đồng thời truyền thông, hướng dẫn người dân từ 40 tuổi trở lên về các dấu hiệu và ý nghĩa của sàng lọc, phát hiện sớm THA, ĐTĐ. Sau đánh giá, thực hiện sàng lọc, nhân viên y tế sẽ tư vấn, giới thiệu những người có nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh khám chẩn đoán THA; xét nghiệm nhanh đường máu những người có nguy cơ cao ĐTĐ. Với những người tăng đường huyết sẽ hướng dẫn lên tuyến trên để chẩn đoán xác định ĐTĐ bằng các kỹ thuật chuyên sâu. Qua sàng lọc Trạm Y tế xã đã hướng dẫn hơn 490 người nghi ngờ THA đến cơ sở y tế khám, trong đó 108 người đã được chẩn đoán THA. Bên cạnh đó, 113 trường hợp được Trạm xác định tăng đường huyết.

Những trường hợp phát hiện mới sẽ được lập hồ sơ để quản lý, theo dõi sức khỏe.

Được triển khai tại Thái Bình từ năm 2022 với nhiều chương trình, hoạt động, dự án sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị THA, ĐTĐ tại trạm y tế xã nhằm nâng cao năng lực các trạm y tế xã về sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý điều trị THA, ĐTĐ; tăng tỷ lệ người bệnh THA, ĐTĐ được phát hiện và đưa vào quản lý điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là ở các trạm y tế xã. Bà Phạm Thị Duyên, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Bệnh không lây nhiễm gồm THA, ĐTĐ, tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Hiện nay, tỷ lệ người mắc, tử vong do bệnh không lây nhiễm khá cao. Để phát hiện sớm, điều trị kịp thời, nhiều hoạt động, dự án đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị THA, ĐTĐ tại trạm y tế. Qua số liệu báo cáo trên phần mềm từ trạm y tế của 4 huyện được dự án hỗ trợ, hiện có hơn 63.420 người được y tế thôn sàng lọc và phát hiện nghi ngờ THA; hơn 93.200 người phát hiện có nguy cơ mắc ĐTĐ. Sau khi dự án kết thúc tại 4 huyện, chúng tôi rất mong muốn dự án tiếp tục được triển khai tại 4 huyện, thành phố còn lại.

Tim mạch, ung thư, ĐTĐ là những bệnh không lây nhiễm có tỷ lệ tử vong cao trên thế giới. Khi mắc những bệnh này, người bệnh thường phải điều trị lâu dài với chi phí cao. Vì thế, bệnh không lây nhiễm được coi là gánh nặng đối với hệ thống y tế. Bà Phạm Thị Duyên cho biết thêm: Hiện nay, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa thực sự quan tâm đến bệnh không lây nhiễm. Nhiều người trong độ tuổi sàng lọc đi làm công ty. Do đó, việc tiếp cận để lấy thông tin, sàng lọc bệnh ở một số nơi còn khó khăn. Có nhiều nguyên nhân mắc bệnh không lây nhiễm song bệnh có thể phòng ngừa, điều trị hiệu quả nếu thực hiện lối sống lành mạnh, có chế độ ăn uống hợp lý và tăng cường luyện tập thể dục thể thao. Khi mắc bệnh tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè



Trẻ em xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) được dạy bơi trong dịp hè.

Ngày hè là khoảng thời gian các em học sinh nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm tập trung cho việc học. Để có nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em, các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi nhằm mang đến cho các em những ngày hè vui tươi, ý nghĩa.

Những ngày này, cứ đến đầu hai buổi sáng và chiều, trẻ em xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) lại có mặt tại Trường Tiểu học của xã để tham gia lớp học bơi. Ông Đỗ Duy Diệt, thôn Phúc Thượng chia sẻ: Hè đến cũng là lúc gia đình chúng tôi lo lắng làm sao để các cháu có một mùa hè đúng nghĩa, không cảm thấy nhàm chán, không lạm dụng, phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ như tivi, điện thoại... Hôn nữa, khu vực gia đình sinh sống có nhiều ao, hồ nên chúng tôi rất tâm đắc việc phòng tránh tai nạn đuối nước. Khi nghe tin có lớp dạy bơi cho trẻ em trong xã, tôi đăng ký cho cháu nội tham gia ngay bởi điều đó không chỉ giúp cháu có nơi vui chơi trong những ngày hè mà còn giúp cháu có thêm các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi hè đến là anh Trần Tiến Dũng, chủ hộ kinh doanh bể bơi di động Tiến Dũng (Vũ Thư) lại một số địa phương trong tỉnh để dạy bơi cho trẻ em. Anh Dũng hiện có 4 bể bơi di động phục vụ nhu cầu học bơi của trẻ em.

Mỗi khóa dạy bơi do anh tổ chức thường kéo dài trong 3 tuần; kết thúc khóa học, các em sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả. Từ đó để làm sao các em đều biết bơi và có thể tự tin bơi lội.

Tại xã Vũ Hội (Vũ Thư), từ đầu hè năm nay Đoàn Thanh niên xã đã có nhiều hoạt động thiết thực tạo cho trẻ em địa phương một sân chơi thể dục lành mạnh và bổ ích. Chị Đặng Thị Thanh Tươi, Bí thư Đoàn xã cho biết: Vũ Hội có 9 thôn với hơn 2.000 trẻ em. Vì vậy, chúng tôi tổ chức phát động hoạt động hè. Đặc biệt, ngay từ đầu hè, chúng tôi phối hợp với Cầu lạc bộ võ cổ truyền tỉnh Thái Bình mở lớp dạy võ thuật cho trẻ em trong xã. Việc làm này ngoài rèn luyện sức khỏe còn giúp các em tránh xa các trò chơi điện tử, có hại cho sức khỏe. Để tạo sân chơi cho trẻ em, chúng tôi huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao đặt tại nhà văn hóa các thôn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang phối hợp với Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh mở lớp dạy bơi cho thiếu nhi trong xã.

Để trẻ em có một mùa hè thật sự an toàn, lành mạnh, hơn ai hết, các bậc phụ huynh cần làm tốt công tác quản lý con em mình, tránh để trẻ sa vào các trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh, những trò chơi nguy hiểm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như sự phát triển tâm hồn và trí tuệ của trẻ, đồng thời giảm nguy cơ thương tích từ những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

ĐỖ HỒNG GIÀ



Người dân khám bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

HOÀNG LANH